
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Þessi veggjöld sem rætt er um að setja á, er skattur á íbúa stór - Reykjavíkursvæðisins og er því 
mismununun, ef ekið er frá Raufarhöfn til Þórshafnar er ekki greitt en frá Reykjavík til Hveragerðis þá 
er greitt. Nú þegar greiða bíleigendur 80 milljarða í skatta en einungis 30 miljarðar eru notaðir í 
vegframkvæmdir, að bæta við skatta á bíleigendur er bara hrein geggjun sem ég mótmæli harðlega, 
vanti skattfé takið þá það af auðmönnum sem þið endalaust hlífið við skattheimtu eða af 
ferðaþjónustu sem stelur undan af ferðamönnum með komugjöldum en vinsamlegast látið 
almenning í þessu landi vera hann hefur fengið nóg. Þingmönnum Reykjavíkur ber skylda í eitt skipti 
að hugsa um þá sem kusu þá.
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